

## บทคัดย่อ

วิชา บธ. 851 : วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ชื่อเรื่อง : การสำรวจความคิดเห็นของพนักงานกับการจัดการด้านความปลอดภัยของ  
บริษัท โตเกียวคอยล์เอ็นจิเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ผู้จัดทำ : นายสุชัย อินเหยี่ยว

อาจารย์ที่ปรึกษา : คร.ทวิวรรณ พรหมกันธา

หลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ

วันที่อนุมัติผลงาน : กันยายน 2546

จำนวนหน้า : 41 หน้า

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจของพนักงานที่มีต่อข้อบังคับ  
เกี่ยวกับการทำงานอย่างปลอดภัยของบริษัท และความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อการจัดการด้าน  
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรและภาวะแวดล้อม เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผน  
และการจัดการด้านความปลอดภัยของผู้บริหาร การสำรวจใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ  
เก็บรวบรวมข้อมูล ทำการเก็บตัวอย่างโดยใช้สูตรการกำหนดขนาดตัวอย่างกรณีที่ประชากรมี  
จำนวนที่แน่นอน ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างเท่ากับร้อยละ 5(0.05) ทำการสุ่มตัวอย่าง  
โควตาแผนก จากการกำหนดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 301 ตัวอย่าง จากแผนกการผลิต (Production  
Department) 245 ตัวอย่าง แผนกการจัดการคุณภาพ (Quality Department) 33 ตัวอย่าง แผนกการค้า  
(Trading Department) 13 ตัวอย่าง และแผนกสำนักงาน (Office Department) 10 ตัวอย่าง กลุ่ม  
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง สถานภาพโสด อายุระหว่าง 20-25ปี สำเร็จชั้น ม.6 หรือต่ำกว่า อายุ  
การทำงานมากกว่า 6 ปี การทำงานที่ผ่านมาไม่เคยประสบอุบัติเหตุแต่มีความเสี่ยงเล็กน้อยในการ  
ทำงานเนื่องจากการกระทำของพนักงาน

ความเข้าใจข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานอย่างปลอดภัย พนักงานมีความเข้าใจระดับดี  
ในข้อบังคับเกี่ยวกับการที่จะลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโรงงาน การเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงาน  
อย่างปลอดภัยผ่านหัวหน้างาน และการอบรมเรื่องทางหนีไฟของบริษัท ระดับน้อย ได้แก่ การสวม  
ใส่หมวกของบริษัท การไม่สวมใส่รองเท้าของบริษัทเดินออกนอกบริเวณโรงงาน และการดูแล  
รักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบริเวณที่ทำงานหรือโรงงาน ระดับน้อยมาก ได้แก่  
การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล การแจ้งให้พนักงานคนอื่นได้รับทราบในจุดที่อาจจะก่อ

ให้เกิดอุบัติเหตุ การไม่หยอกล้อเล่นกันในขณะปฏิบัติงาน การตรวจสอบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์การทำงานให้อยู่ในสภาพดี การจัดอบรมเกี่ยวกับการทำงานอย่างปลอดภัยของบริษัท ในขณะปฏิบัติงานควรตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นอันดับแรก และไม่สามารถปรับข้อบังคับการทำงานอย่างปลอดภัยของบริษัทให้มีความเหมาะสมแต่ละแผนกได้

การสำรวจความคิดเห็นของพนักงานที่มีต่อการจัดการความปลอดภัยด้านเครื่องจักร และด้านภาวะแวดล้อมของบริษัท ปรากฏว่ามีความคิดเห็นว่ามี การปฏิบัติของพนักงานในระดับปานกลางถึงระดับมาก และมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันจำแนกตามอายุการทำงาน ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัย ทางบริษัทควรมีการอบรมเกี่ยวกับการทำงานอย่างปลอดภัยให้กับพนักงาน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มๆ จะทำให้พนักงานมีความเข้าใจมากขึ้น ควรมีการทำ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้บังคับต่างๆของบริษัทในการทำงานอย่างปลอดภัยให้แก่พนักงาน และการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานนั้นทางบริษัทควรที่จะมีการชี้แจงให้ชัดเจนในกิจกรรมที่จัดขึ้น และควรมีการประเมินผลการอบรม โดยการให้พนักงานตอบแบบสอบถามเพื่อทดสอบความเข้าใจของพนักงาน